

Số: /BC-BCĐ

Hà Thanh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hà Thanh báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Đặc điểm tình hình:

Hà Thanh là một xã nằm xa trung tâm huyện và tỉnh, có địa lý phân bố phức tạp, diện tích đất tự nhiên là 896,57 ha; tổng số hộ là 2.299 hộ với 5.831 nhân khẩu được chia thành 6 thôn ở 6 cụm dân cư, nhân dân trong xã sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa không có nghề phụ. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã khoảng từ 10-12%, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 60,5 triệu đồng/người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo 1,22%. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; xã Hà Thanh đạt xã chuẩn “ Nông thôn mới ” năm 2019.

Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Thanh đã có những đóng góp xứng đáng, công sức và xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Toàn xã có 167 Liệt Sĩ; 40 thương binh; 32 bệnh binh; 31 người bị nhiễm chất độc hóa học; 18 Bà mẹ việt nam anh hùng, đây là niềm vinh dự và vô cùng tự hào của cán bộ và nhân dân trong toàn xã.

Tháng 5/1961, trong khi đào đất đóng gạch, những người thợ lò đã tìm được một chiếc trống đồng ở độ sâu 0,8m trong một bãi đất ven sông thuộc địa phận thôn Hữu Chung. Trống còn tương đối nguyên vẹn, hiện nay bản gốc và phiên bản đang trưng bày tại Bảo Tàng lịch sử Việt nam và Bảo Tàng Hải Dương.

Hà Thanh có 08 di tích, trong đó có 01 di tích Đình - Chùa Tri Lễ được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2022, là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và là điểm đến của các du khách thập phương tham quan, chiêm bái.

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, xã nhà cơ bản đã khắc phục

được khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Công tác chỉ đạo, triển khai phong trào:

a. Hoạt động của Ban chỉ đạo xã

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 về kiện toàn Ban chỉ đạo “TĐĐKXDĐSVH” xã Hà Thanh; triển khai các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời về tiêu chuẩn, quy định mới của Chính phủ trong việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” hằng năm.

Thực hiện ý kiến của BTV Đảng ủy quán triệt Nghị quyết trong cấp ủy, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các chi bộ, các thôn. BCD đã phát động sâu rộng trong nhân dân phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa.

Tổ chức triển khai Kế hoạch của UBND huyện về triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ban chỉ đạo xã chỉ đạo các thôn căn cứ tình hình thực tế của địa phương cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đưa nội dung phong trào “TĐĐKXDĐSVH” vào nghị quyết, chương trình công tác năm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, kiện toàn ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thông qua việc quán triệt, triển khai Nghị quyết đã tạo được chuyển biến căn bản trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hoá đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở địa phương. Qua thực hiện Nghị quyết, phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*", bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, xây dựng các thiết chế văn hoá, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển rộng khắp.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động phong trào, tổ chức bình xét công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa, làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá*"; nắm bắt những khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế ở cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện để Ban chỉ đạo kịp thời chỉ đạo phong trào trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao.

b. Công tác tuyên truyền, vận động

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xã đã ban hành kế hoạch, triển khai trên địa bàn xã tới các ban, ngành, đoàn thể của 6 thôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào trong xây dựng đời sống văn hóa, như: Tổ chức các cuộc tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử; qua các cuộc họp của các tổ chức đoàn thể; truyền truyền qua băng zôn, khẩu hiệu, thông qua các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của các chi hội Phụ nữ, Nông dân, các tổ chức đoàn thể về mục đích, ý nghĩa của phong trào, các tiêu chí văn hóa, các gương điển hình đến đông đảo quần chúng Nhân dân. Tại mỗi thôn đều thành lập các Tiểu Ban vận động phong trào tổ chức phổ biến, quán triệt cho nhân dân nắm vững các quy định, tiêu chuẩn của “Gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào.

Đặc biệt, bám sát Chương trình hành động thực hiện chủ đề: “*Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu - Chuyển đổi số*” của huyện. Tập trung tuyên truyền vận động trong công tác thu ngân sách; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn; công tác đấu giá quyền sử dụng đất, chỉnh trang môi trường, cải cách thủ tục hành chính; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 đảm bảo số lượng, chất lượng đạt yêu cầu đề ra.

Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, ; kết quả công tác lãnh đạo của tỉnh và của huyện, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; vận động quần chúng trên địa bàn được triển khai thực hiện tập trung có hiệu quả. Tích cực, chủ động tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện trang trí tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; các ngày lễ lớn của đất nước. Vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc vào dịp Lễ, Tết... Làm tốt công tác xã hội hóa, tuyên truyền, cổ động trực quan về thực hiện Đề án 06 của Chính Phủ và tuyên truyền BHXH, BHYT hộ gia đình tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn xã.

c. Việc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động

Nguồn kinh phí hoạt động giao cho MTTQ xã chủ trì cùng với việc phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã hội hóa các phong trào trên địa bàn xã.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO NĂM 2023

1. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh:

Việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương, do vậy cấp ủy, chính quyền xã Hà Thanh đang tập trung nhiều giải pháp để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, nhằm tiến đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Xác định xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, văn minh, tiên bộ là nhiệm vụ đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và phải kiên trì, bền bỉ. UBND xã Hà Thanh tiếp tục triển khai Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026 nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Phát động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động "*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh*" gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các chi hội đoàn thể nhân dân như phong trào "*Cựu chiến binh gương mẫu*" của Hội cựu chiến binh; phong trào "*Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc*" của Hội LHPN; phong trào "*Tuổi cao gương sáng*", phong trào "*Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền*" của Hội Người cao tuổi, phong trào "*5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc*" và "*4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*" của Đoàn TNCSHCM; Hội nông dân với các phong trào "*Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng*", phong trào "*Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới*", phong trào "*Nông dân tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh*" đã động viên các tầng lớp nhân dân trong thôn tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh

Đối với việc xây dựng môi trường trên không gian mạng, thúc đẩy các nội dung lành mạnh, tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả; xây dựng các bài tuyên truyền, các video có tính giáo dục dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường mạng.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc để gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng. Nhân rộng các mô hình "Gia đình văn hóa" tiêu biểu, có nền nếp; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa học đường để mỗi trường học thực sự là môi trường giáo dục, rèn luyện về tri thức, lý tưởng, phẩm chất và lối sống văn hóa, hướng con người có hoài bão, khát vọng vươn tới giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần hoàn thiện nhân cách con người trên địa bàn xã Hà Thanh trong thời đại mới.

Tổ chức chiến dịch truyền thông tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tiếp tục duy trì hoạt động mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân cho thanh niên, vị thành niên; mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại xã kết hợp với hoạt động công tác Đoàn, hoạt động của Hội người cao tuổi ở địa phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động đề án “Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” trên địa bàn xã. Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông giáo dục về dân số năm 2022. Duy trì công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình;

Xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng vui tươi, an toàn, đạt chuẩn thực chất về các tiêu chí văn hóa, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; duy trì tổ chức sinh hoạt văn hóa dân gian... phù hợp với điều kiện của địa phương, góp phần phát huy năng lực sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người.

Cùng với đó, phát triển đa dạng các loại hình, câu lạc bộ về văn hóa, thể thao cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Tiếp tục quan tâm nâng cấp, xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa ở các thôn, đồng thời khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả hệ thống thiết chế, công trình văn hóa hiện có.

2. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa;

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể thời gian qua, phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa, Làng văn hóa” tại địa phương đã thu hút đông đảo các gia đình, cộng đồng tham gia thực hiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện công nhận “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều điểm mới như: Tiêu chuẩn đạt GĐVH có 3 nhóm với 24 tiêu chí (trước đây thực hiện theo Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL có 3 nhóm với 11 tiêu chí); 7 nhóm trường hợp không được xét tặng GĐVH; tiêu chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa bao gồm 5 nhóm nội dung với 27 tiêu chí; 3 trường hợp không xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa. Sau khi Nghị định số 122 được ban hành, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đã xây dựng kế hoạch, ban hành các chương trình phối hợp, công văn chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định mới và đạt được kết quả đáng ghi nhận với tỉ lệ các hộ đạt GĐVH chiếm tỉ lệ cao.

Phong trào ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà bền vững cao hơn mức bình quân chung. Đời sống kinh tế của các gia đình từng bước ổn định và phát triển, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình luôn được quan tâm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm đáng kể, phong trào khuyến học khuyến tài, các chính sách xã hội, việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tham gia.

Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp, các ngành, đoàn thể đã duy trì tốt các tổ, nhóm tự quản, tuyến đường tự quản, tiếp tục phát động có hiệu quả mô hình “*Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại cộng đồng dân cư*”, mô hình “*tiết kiệm trong việc cưới việc tang và lễ hội*”. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặt biển quảng cáo sai quy định, coi nói làm mất mỹ quan đã giảm, đường làng kang trang sạch đẹp.

Tuyên truyền Ngày hội đại đoàn kết toàn dân (18/11) thông qua phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, qua đó khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, những giá trị truyền thống được khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Kết quả xây dựng khu dân cư văn hoá đã tác động mạnh mẽ tới các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, số hộ giàu ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, số người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất tăng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của cây trồng và vật nuôi.

Thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Chỉ đạo phong trào “*TĐĐKXDĐSVH*” hướng dẫn, thực hiện các mô hình “*Đoàn kết - Trách nhiệm - Xây dựng cộng đồng*” và mô hình “*Toàn dân bảo đảm an toàn giao thông*” và nhiều mô hình thiết thực khác.

3. Thực hiện cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” trong giai đoạn mới.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hướng dẫn của Mặt trận tổ quốc xã, sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ thôn. Ban công tác Mặt trận các thôn đã phát huy trách nhiệm của mình, phối hợp với chi đoàn, chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong các thôn tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là thực hiện 5

nội dung cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

- Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khoẻ, thực hiện dân số kế hoạch hoá gia đình.

- Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp.

- Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

- Đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn"; "Đền ơn đáp nghĩa", "Tương thân, tương ái."

Mặt trận Tổ quốc, BCD “TĐĐKXĐSVH” phối hợp với các tổ chức thành viên cùng với sự hỗ trợ của dòng họ, duy trì nhiều mô hình vận động Nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”.

Phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo” của Hội Phụ nữ, các chương trình “Ấm tình đồng đội”, “Chung sức chung lòng xây dựng quỹ xóa nghèo” của Hội cựu chiến binh, xây sửa nhà, hỗ trợ giống vốn cho gia đình chính sách của Đoàn thanh niên, “Mái ấm công đoàn” của Liên đoàn Lao động, mô hình “Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo” của Hội Nông dân, các chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thu được nhiều kết quả nổi bật.

4. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Ban chỉ đạo phong trào xã đã triển khai nhân rộng mô hình gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở cơ sở.

Quy định về nếp sống văn minh công sở đã được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, thái độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các quy định liên quan đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã thực hiện cải cách hành chính, duy trì việc ký cam kết phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Các cơ quan, đoàn thể đã bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” xã tổ chức triển khai thực hiện phong trào. Theo đó, công đoàn các cấp có sự vận động linh hoạt như: gắn việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Thông tư 08/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

5. Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và về đích NTM kiểu mẫu

Năm 2023 cán bộ và nhân dân trong xã đã tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới Nông thôn mới kiểu mẫu bằng việc tuyên truyền, vận động nhân hoàn thành các tiêu chí theo quy định, phấn đấu đến năm 2025 xã Hà Thanh về đích Nông thôn mới nâng cao.

6/6 thôn đều có tổ thu gom rác thải, hoạt động 02 ngày/tuần, rác thải được tập kết về bãi chôn lấp rác thải tập trung của từng thôn.

Có 95% các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong địa bàn thôn đạt tiêu chuẩn về môi trường..

Với sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân nên đường làng, ngõ xóm được phong quan sạch sẽ, môi trường trong sạch hơn, sức khỏe của nhân dân đảm bảo.

6. Lòng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

Cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, chất lượng phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của xã nhà ngày càng được nâng lên, tạo ra sức mạnh tinh thần, vật chất to lớn, làm chuyển biến căn bản về nhận thức trong cán bộ và nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại. Góp phần ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu, làm lành mạnh hơn các mối quan hệ gia đình và cộng đồng dân cư.

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, phong trào thực sự đã tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội địa phương.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Phương hướng

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện về xây dựng đời sống văn hóa.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá vào Nghị quyết của cấp uỷ, kế hoạch của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể để chỉ đạo thực hiện.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa; tích cực thực hiện xã hội hóa cho công tác văn hoá, thể dục thể thao, tu bổ và phát huy các di tích lịch sử, thiết chế văn hoá, thể thao.

2. Nhiệm vụ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào “TĐĐKXDĐSVH”; nâng cao chất lượng các cuộc giao lưu, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng tại địa phương.

Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành, thành viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban chỉ đạo các cấp; phát huy hiệu quả các mô hình đã xây dựng. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức quản lý văn hoá đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khuyến khích các tập thể xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; các hộ gia đình văn hóa.

Ban chỉ đạo các cấp và các ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung của phong trào; động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thực hiện tốt phong trào.

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chuyển đổi số đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã nhằm nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số góp phần hình thành xã hội thông tin.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề phong trào hoạt động có hiệu quả hơn, đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề cụ thể sau:

Có cơ chế chính sách đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất đối với các thiết chế văn hóa của địa phương.

Quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí hoạt động cho BCD.

Thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đối với các thành viên Ban chỉ đạo và các thành viên Ban vận động địa phương.

Trên đây là Báo cáo Kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Hà Thanh./.

Nơi nhận:

- Phòng VH & TT huyện; (để báo cáo)
- Thành viên BCĐ “TDĐKXDĐSVH” xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

PHÓ CHỦ TỊCH UBND
Nguyễn Thành Nam